

# สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการให้ความเห็นทางกฎหมาย

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ เรื่อง

(รอบ ๖ เดือนแรก)

### ๑. เรื่อง ขอคำปรึกษาทางกฎหมาย

ผู้ร้องเรียน นางสาวสมเกียรติ มีมขุนทด

**สาระสำคัญ** สืบเนื่องจาก นายลำดวน พุดขุนทด สามีของนางสาวสมเกียรติ มีมขุนทด ได้เสียชีวิตลง เมื่อประมาณ ปี ๒๕๕๕ โดยมีทรัพย์สินประกอบด้วย ที่ดินมีโฉนดซึ่งมีกรรมสิทธิ์จำนวน ๒ แปลง และ ทรัพย์สินอื่นๆ ข้าพเจ้าในฐานะภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามี มีความประสงค์ขอรับปรึกษาทางกฎหมาย จากเจ้าหน้าที่นิติกร อบต. หินดาด เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทรัพย์สินของผู้ตายและการตั้งผู้จัดการมรดกของนายลำดวนฯ

**ผลการดำเนินการ** เจ้าหน้าที่ นิติกร อบต. หินดาด ได้ให้ความเห็นทางกฎหมายในกรณีดังกล่าว และแจ้งผู้รับคำปรึกษา เรียบร้อยแล้ว

### ๒. เรื่อง กรณีปัญหาการปล่อยน้ำเหม็นมูลอุจระวะสู่ทางสาธารณสุขประโยชน์

ผู้ร้องเรียน นางสาววิณา มีมขุนทด

**สาระสำคัญ** นางสาววิณา มีมขุนทด อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๒๒ บ้านปราสาททอง ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่า ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการปล่อยน้ำมูลอุจระวะไหลลงสู่ทางสาธารณสุขประโยชน์ของนายพิณ ชาวบ้านหมู่ที่ ๔ ตำบล หินดาด ทำให้ทางสาธารณสุขประโยชน์ดังกล่าวเป็นโคลนตม มีน้ำขัง ส่งผลทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ซึ่งเป็นเหตุรำคาญแก่ประชาชน

#### ผลการดำเนินการ

๑) วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวอริศรา ปักษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และนิติกร อบต. หินดาด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว บริเวณจุดพื้นที่ที่มีการร้องเรียน หมู่ที่ ๔ พบ คอกเลี้ยงวัวของชาวบ้านสร้างอยู่ติดกับทางสาธารณสุขประโยชน์ โดยทางสาธารณสุขประโยชน์มีลักษณะต่ำกว่าพื้นที่คอกเลี้ยงวัว มีท่อน้ำประปาต่อเข้ามาบริเวณพื้นที่คอกเลี้ยงวัว วางรูก้ำเข้ามาในทางสาธารณสุขประโยชน์ พบอ่างเพื่อใช้ใส่น้ำสำหรับให้วัวดื่มกินวางอยู่ใกล้กับทางฯ และมีร่องรอยน้ำที่ไหลจากอ่างเข้ามาทางสาธารณสุขประโยชน์ ทำให้ทางสาธารณสุขประโยชน์เป็นโคลนตม

๒) วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้เชิญนายพิน เจ้าของคอกวัว ผู้ถูกร้องเรียน มาหารือ ณ ที่ทำการ อบต. หินดาด เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเบื้องต้นสามารถตกลงกันได้ ดังนี้

๑. ผู้ถูกร้องเรียน รับที่จะดำเนินการย้ายท่อน้ำประปาที่วางอยู่ในทางสาธารณประโยชน์ เข้ามาในบริเวณที่ดินพื้นที่คอกวัว

๒. ผู้ถูกร้องเรียน รับที่จะดำเนินการย้ายอ่างน้ำสำหรับใช้ให้วัวดื่มกิน เข้ามาวางบริเวณพื้นที่ด้านในคอกวัว เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลสู่ทางสาธารณประโยชน์

**๓. เรื่อง** ขอให้ช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจัดการทรัพย์สินมรดก

**ผู้ร้องเรียน** นายวีระพงษ์ รั้งสุวรรณ

**สาระสำคัญ** ผู้ร้องเรียนแจ้งความประสงค์ขอให้ผู้แทนของ อบต. หินดาด ช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจัดการทรัพย์สินมรดกของนายพีระ รั้งสุวรรณ ระหว่างตนเองในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายพีระ รั้งสุวรรณ กับ นางสาวปัทมพร รั้งสุวรรณ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายพีระ รั้งสุวรรณ ตามคำสั่งของศาลจังหวัดสืคิ้ว คดีหมายเลขดำที่ พ ๔๕๑/๒๕๖๕ , คดีหมายเลขแดงที่ พ ๕๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการ** วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา ผู้แทนของทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วยนายวีระพงษ์ รั้งสุวรรณ และนางสาวปัทมพร รั้งสุวรรณ พร้อมคณะ ได้ร่วมกันเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจัดการทรัพย์สินมรดกของ นายพีระ รั้งสุวรรณ ณ ห้องประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ชั้น ๒ ของอบต. หินดาด โดยมีผู้แทนของ อบต. หินดาด ประกอบด้วย นายสุวิษ คุมพัยคค์ นายกองคกรบริหารส่วนตำบลหินดาด นางสาวอริศรา ปักษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และนายศิริชัย ไชขุนทด นิติกร ชำนาญการ เป็นผู้ช่วยในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของทั้ง ๒ ฝ่าย ผลการไกล่เกลี่ย ปรากฏว่า ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากมารดาของนางสาวปัทมพร รั้งสุวรรณ ที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย ได้คัดค้านว่า ทรัพย์สินที่นำมาใช้ในการไกล่เกลี่ยในวันนั้นนั้น ตนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วย หากจะมีการแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวต้องแบ่งให้มารดาของนางสาวปัทมพร รั้งสุวรรณ ด้วย โดยผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้แนะนำให้ทั้งสองฝ่ายไปดำเนินการใช้สิทธิทางศาล เพื่อแบ่งทรัพย์สินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนายพีระรั้งสุวรรณ ต่อไป

**๔. เรื่อง** ขอรับรองเขตที่ตั้งของวัดปราสาท

**ผู้ร้องเรียน** นายสุบิน มีมขุนทด

**สาระสำคัญ** องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้รับคำร้องจาก นายสุบิน มีมขุนทด ตำแหน่งไวยาวัจกร วัดบ้านปราสาท อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปราสาทใต้ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมาและปักเขตวิสุงคามสีมาของวัดบ้านปราสาท หมู่ที่ ๑๔ ได้สูญหายไป ประกอบกับหลักฐานตามประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดบ้านปราสาท ระบุว่า วัดบ้านปราสาท ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียน อำเภอ ด่านขุนทด ซึ่งไม่ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เนื่องจากวัดบ้านปราสาท ได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด จึงมีความประสงค์ขอให้ทาง อบต. หินดาด ออกหนังสือรับรอง เพื่อแจ้งกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ว่า วัดบ้านปราสาท ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

**ผลการดำเนินการ** อบต. หินดาด ได้มีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับรองเขตที่ตั้งของวัดปราสาท ให้กับผู้ร้องเรียนและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว

\*\*\*\*\*